



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

24 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. วัคซีนโควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, linetoday, กรมประชาสัมพันธ์, sondhitalk)          - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีมีนักวิชาการกล่าวถึงข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 มากไปไม่มีประโยชน์ว่า โดยหลักการประสิทธิภาพวัคซีนลดอาการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิต คนที่ฉีดหากติดเชื้ออาการจะไม่หนัก ไม่เสียชีวิต ถือว่าเป็นประโยชน์ของการฉีดวัคซีน ส่วนกรณีกล่าวว่าวัคซีนรุ่นโหวาเลนที่ไม่มีประโยชน์นั้น คำแนะนำการฉีดมาจากคณะผู้เชี่ยวชาญ คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้มีคำแนะนำให้ฉีดประจำปี โดยเฉพาะกลุ่ม 608 หรือคนที่มีความเสี่ยงจะฉีดให้ฟรี การติดเชื้อรอบนี้มีแนวโน้มลดลง อาการค่อนข้างน้อย กลุ่มที่เสียชีวิตยังเป็นกลุ่ม 608</p> <p>ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. กล่าวว่า ผู้สื่อข่าวควรสื่อสารเรื่องเหล่านี้ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อคนจะได้ไม่ตื่นตระหนก ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนหลายโดส 5-6 โดส บางคนติดเชื้อด้วยก็มีภูมิเพิ่มอีก คนทั่วไปแม้ติดเชื้อก็ไม่มีความรุนแรง การติดเชื้อรุนแรงและสูญเสียยังอยู่ในกลุ่ม 608</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ เผยผลวิจัยชี้ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 608 เพื่อลดอาการหนัก เสียชีวิต โดยเชื้อไวรัสในไทยและทั่วโลกยังเสี่ยงกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ร้ายแรงอยู่ตลอดเวลา เป็นเชื้อโอมิครอน XBB กว่า95% เพราะเสี่ยงภูมิคุ้มกันได้มากกว่าทุกสายพันธุ์ ย้ำการป้องกันได้ผลดีที่สุดคือ ใส่หน้ากากอนามัย</p> <p><b>2.ผลวิจัยชี้โควิดเริ่มกลายพันธุ์ซ้ำ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์.แนวหน้า</p> <p>- นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขณะนี้เกือบทั้งหมดที่พบเป็นสายพันธุ์ XBB โดยสายพันธุ์ดาวดวงแก้ว หรือ XBB.1.16 เป็นสายพันธุ์หลัก ทั้งนี้ จากข้อมูลการศึกษาพบว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนที่ฉีดในอดีต เริ่มต้นจากสายพันธุ์อู่ฮั่น และเพิ่มสายพันธุ์ BA.5 ในวัคซีน 2 สายพันธุ์ ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ XBB ได้ ดังนั้นการติดเชื้อซ้ำจึงไม่ใช่เรื่องแปลก เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่เมื่อสายพันธุ์เปลี่ยนไปก็เป็นใหม่ได้อีก แต่ภูมิคุ้มกันหลักพอช่วยปกป้องลดความรุนแรงลง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องดีคือ การศึกษาอัตราการกลายพันธุ์ พบว่าระยะแรกมีอัตราการกลายพันธุ์เร็วและสูงมาก มาถึงช่วงปีที่ผ่านมามีอัตราการกลายพันธุ์ช้าลง อยู่ในอัตรา 1.2 - 6.7 ตำแหน่งต่อพันต่อปี ใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ A ดังนั้น แนวโน้มไวรัสในทุกอย่างใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ A</p>	
<p> <b>กัญชา/กัญชง</b></p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1.ตั้งกลุ่มวิสาหกิจกัญชง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-ชาวบ้าน ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ร่วมใจทำเกษตรปลอดภัยเพื่อคุณ (pk enterprise) โดยเฉพาะการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง ผลิตภัณฑ์กัญชงและสมุนไพรรักษาโรค โดยปรับพื้นที่มากกว่า 6 ไร่ เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรและเรือนเพาะปลูกพืชกัญชง ซึ่งพบว่ากัญชงและพืชสมุนไพรได้เจริญเติบโตได้ดี จนสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย นำมาจำหน่ายสร้างรายได้และต่อยอดเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อคุณ ซึ่งอาจเป็นพื้นที่แรกและแห่งเดียวของประเทศไทย</p> <p><b>2.ประกาศหลักเกณฑ์ขายอาหารปรุงสำเร็จใส่กัญชา/ไมใส่กัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2566 สาระสำคัญนอกเหนือจากจะต้องควบคุมการปรุงอาหารสำเร็จให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ควบคุมคุณภาพแล้ว ยังระบุเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบกิจการที่มีการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ที่มีการนำกัญชาหรือกัญชงที่ใช้ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประกอบ หรือปรุงอาหาร ต้องแสดงข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีการใช้กัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบ แสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีกัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><b>สธ.ประชุม กกก.เฉพาะด้านระบบสุขภาพดิจิทัล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch11</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านระบบสุขภาพดิจิทัล โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นพ.โอภาส พลัต สธ.ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อติดตามความคืบหน้าระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศและระบบกลาง เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพด้วยมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบไร้รอยต่อ พร้อมแต่งตั้ง 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการเฉพาะด้านระบบสุขภาพดิจิทัล</p>	
<p><b>สธ. - ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดตั้งหน่วยบริการ 4 สหาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และองค์กรการกุศล จัดตั้งหน่วยบริการ 4 สหาย ให้บริการคัดกรอง บำบัด พื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 14,033 แห่งทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว 182,721 ราย พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจิตเวชกว่า 5 หมื่นคน รองรับการรักษา และครอบครัว คนใกล้ชิด สังเกต 5 สัญญาณเตือนผู้ป่วยจิตเวช ได้แก่ นอนไม่หลับ เดินไปมา พูดคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว และหวาดระแวง หากพบโทรแจ้งสายด่วน 191 หรือ 1669 เพื่อนำเข้าสู่ระบบดูแลรักษาต่อไป</p>	
<p><b>เขตสุขภาพที่ 10 ขยายผลระบบบริการสุขภาพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. กล่าวในการประชุม โครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ เจริญบูรณาการของเขตสุขภาพที่ 10 ระยะที่ 2 โดยต่อยอดขยายผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการระยะที่ 1 ให้ครอบคลุม 33 อำเภอ ของทั้ง 5 จังหวัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึง เมษายน 2567 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน นอกจากนี้ มีการสำรวจกลุ่มผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 10 หากพบว่าผู้สูงอายุในครอบครัวมีอาการผิดปกติด้านสุขภาพ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาให้เร็วที่สุด</p>	
<p><b>ระบบสุขภาพไทยได้คะแนนสูง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สวท.91, pptvhd36, linetoday, thereporter, hfocus, thecoverage, thebetterv, acnews, thailandplus)</p> <p>-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษก สธ. เผย สถาบันคลังสมองในสหรัฐอเมริกา (Atlantic Council) ประกาศดัชนีว่าด้วยเสรีภาพและความมั่นคงของ 164 ประเทศทั่วโลก โดยไทยได้คะแนนด้านสุขภาพสูงถึง 90.9 คะแนน สะท้อนถึงความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยยังเป็นลำดับต้นๆ ของโลก และได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล เป็นผลลัพธ์จากการทำงานของบุคลากรใน สธ. และความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p><b>โฆษก สธ. แนะนำผู้บริหารเภสัชกิจ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ.แนะนำข้อคิด ผู้บริหารเภสัชกิจยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ยึดการเป็นคนที่ คิดเป็น และคิดค้นคำตอบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและมุ่งเป้าแสวงหาความสำเร็จร่วมกัน เมื่อพบปัญหาหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ควรป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p>	
<p><b>การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 และบรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์การแพทย์บนการพัฒนาสุขภาพประเทศ พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จำนวน 17 ผลงาน จาก 213 ผลงาน</p>	
<p><b>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ปลอดภัย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยนิวส์, Tnews, linetoday, thereporter, thailandplus)</p> <p>- อย.เผยสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีแอลเอ็กซ์ตราบาลานซ์ ผลการตรวจวิเคราะห์พบซิลเดนาฟิลและทาดาลาฟิล จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ เป็นอันตรายแก่สุขภาพเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และอยู่ระหว่างพิจารณา ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch7</p> <p>- อย. เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร QCAN Plus CBD โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเป็นเท็จ เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว</p>	
<p><b>อย.ตรวจสอบยาเสพติดของกลาง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, thaiPBS, linetoday, thebangkokinsight, ejan, thailandplus, สวท., ทวีช่อง 7, NBT)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการอย. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมตรวจสอบยาเสพติดของกลาง ก่อนจะนำไปทำลาย เพื่อให้ทราบน้ำหนัก ลักษณะ และประเภทของยาเสพติด และในวันที่ 26 มิ.ย. 2566 จะส่งมอบให้ประธานคณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางไปทำลายต่อไป สำหรับการเผาทำลายยาเสพติดครั้งที่ 56 ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ เป็นการเผาทำลายครั้งที่ 2 แนวรอบปีงบประมาณ 2566 มียาเสพติดของกลาง ที่จะถูกเผาทำลายครั้งนี้มาจาก 192 คดี น้ำหนักรวมกว่า 32,472 กิโลกรัม มากสุดเป็นยาบ้า รองลงมาคือ ยาไอซ์ คาทีน (นอร์บูโดอีนเฟดรีน) และคาทีโนน คีตามีน เฮโรอีน เอ็มดีเอ็มเอ โคเคอีน โนเมตาซีแพม และฝิ่น มูลค่ารวม 21,419 ล้านบาท</p>	
<p><b>อสม.ทั่วไทยจัดภัยโรคขาดสารไอโอดีน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน คอลัมน์ ทอล์กออฟเดอะทาวน์</p> <p>- วันนี้ เมื่อโรคขาดสารไอโอดีนยังไม่หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย อสม. จึงขออาสาเป็นนักรบไอโอดีน ช่วยเด็กไทยไม่ให้เป็นโรคเอ๋อ โดยถือโอกาสเริ่มต้นในช่วงวันไอโอดีนแห่งชาติ คือ วันที่ 25 มิ.ย. 2566 กรมอนามัยได้ทำความตกลงร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับกรมสบส. ว่าด้วยการส่งเสริมให้ อสม.ทั่วไทยมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการโรคขาดสารไอโอดีน</p>	
<p><b>สธ.พัฒนาแอป “SMART อสม.”</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- กรม สบส. พัฒนาแอปพลิเคชัน SMART อสม. เป็นนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ อสม.กว่า 10.7 ล้านคน ทั่วประเทศ สำหรับ แอป SMART อสม.นี้ ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การคัดกรอง การเก็บข้อมูลในการติดตามผู้ป่วย ให้ความรู้และการส่งต่อข่าวสารจากสธ.โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ อสม.มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) และรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สามารถปฏิบัติงานในฐานะหมอบุคคลที่ 1 เชื่อมโยงการทำงานกับหมอบุคคลที่ 2 และ 3 ตามนโยบาย 3 หมอ คนไทยทุกคนรอบรู้มีหมอบุคคลประจำตัว 3 คน ในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างครอบคลุม ปัจจุบัน มี อสม.ลงทะเบียนใช้งานแอป.แล้ว 1,061,195 คน โดยในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย อสม. ก็ได้นำแอปมาใช้ในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 6,247,448 คน พร้อมส่งต่อข้อมูลที่ได้ให้ หมอบุคคลที่ 2 และ หมอบุคคลที่ 3 นำไปประมวลผลและใช้ประโยชน์ ในการวางแผนเฝ้าระวังโรคได้</p>	
<p><b>โรคชิคุนคุนยา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนโรคชิคุนคุนยาเป็นโรคที่มีความรุนแรงแต่ไม่อันตรายเท่าโรคไข้เลือดออก พบการระบาดมากในช่วงฤดูฝน แนะนำป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน ปวดข้อ ผื่นขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษอย่างถูกวิธี</p>	
<p><b>กรมอนามัย หนุนเด็กไทยกระโดดเชือก ลดเนอีนิง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย 7 หน่วยงาน เปิดตัวการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการกระโดดเชือก เสริมเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดพฤติกรรมเนอีนิง เพื่อให้มีกิจกรรมทางกายเพียงพออย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน</p>	
<p><b>เปิด 5 รูปแบบจ้างงานรักษานุเคราะห์สุขภาพภาครัฐ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>- สรรส.ร่วมกับทีมวิจัยจากบริษัท ลูกคิด จำกัด ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบการจ้างงานและสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตเพื่อสร้างแรงจูงใจกำลังคนสุขภาพของภาครัฐ ในบุคลากรด้านสุขภาพ 4 วิชาชีพหลัก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 5 ประเด็น ดังนี้ 1.จ้างงานแบบยืดหยุ่น โดยเพิ่มตัวเลือกการจ้างงานที่เป็นแบบไม่ประจำและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 2.เพิ่มรูปแบบการจ้างงานบุคลากรแบบเอกชนในการให้บริการนอกเวลา 3.จ้างงานผ่านเขตสุขภาพ เปลี่ยนผู้จ้างบุคลากรสาขาเฉพาะทางเป็นเขตสุขภาพแทนโรงพยาบาล 4.จ้างงานผ่านหน่วยบริการนอกระบบของรัฐ โดยขยายการอุดหนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขไปที่หน่วยบริการเอกชนด้วย และ 5.ปรับงบประมาณจ้างงาน จากงบรายหัวเป็นเงินงบประมาณ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ใช้บุคลากร ทลายกรอบการอกระเบียบแบบเดิมของราชการ ซึ่งถูกออกแบบให้ยากในการกำกับดูแลและลดความเสี่ยงใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การบริหาร แต่อาจใช้ไม่ได้ผลในบริบทปัจจุบัน จึงควรมีการทบทวนและออกแบบใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับโจทย์ในแต่ละพื้นที่ที่มีความต้องการหลากหลายมากขึ้น</p>	
<p><b>ยาหม้อน้อย สมุนไพรหลังคลอด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- รพร.ด่านซ้าย เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยาหม้อน้อยวิถีไท่ด่าน หมอตำแยสายใยแห่งชีวิต สมุนไพรหลังคลอด มดลูกเข้าอู่เร็ว น้่านมไหลดี และเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อความศรัทธาของคนด่านซ้าย หอผู้ป่วยหลังคลอด จึงจัดให้มีการต้มยาสมุนไพรหลังคลอดเวลาที่อยู๋โรงพยาบาลจนกว่าจะกลับบ้าน เพื่อให้มารดาหลังคลอด และครอบครัวคลายความกังวลและส่งเสริมการหลังของน้่านมได้ดีขึ้น เพราะตัวยาดมที่นำมาปรุงเป็นน้ำยาต้มสมุนไพรหลังคลอด มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการหลังของน้่านม เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ขับของเสีย เป็นต้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สามีและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลมารดาหลังคลอดตั้งแต่อยู่โรงพยาบาล</p>	
<p><b>รวบสาวกัมพูชา โฉมสขชายเครื่องสำอางเถื่อน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, linetoday, topnews, siamnews, rayongnews)</p> <p>- สสจ.ระยอง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบ หลังได้รับแจ้ง มีการโฉมสขชายเครื่องสำอางเถื่อนทางออนไลน์ โดยขายอยู่ที่ ห้องเช่า ม.1 ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พบมีเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายชนิด วางอยู่บนชั้นภายในห้องจำนวนมาก และพบว่ามีการโฉมสขชายเครื่องสำอาง โดยมี น.ส.จันทร์รา อายุ 32 ปี สัญชาติกัมพูชา รับเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบเครื่องสำอางทั้งหมด พบว่า เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไม่มี อย. จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน และได้ควบคุมตัว น.ส.จันทร์ราไปดำเนินคดี โดยแจ้งข้อกล่าวหา จำหน่ายเครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านสื่อออนไลน์ตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558, โฆษณาเครื่องสำอาง โดยไม่ได้รับอนุญาต (ผ่านสื่อออนไลน์) หมวด 6 การโฆษณา พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ,เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522</p>	
<p><b>สนับสนุนด้านการบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) มอบแนวทางการสนับสนุนด้านการบริการสาธารณสุขปฐมภูมิเพื่อยกระดับพร.สท. ศูนย์บริการสุขภาพของประชาชนในทุกมิติ และขอบคุณ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ ที่เป็นต้นแบบการเป็นผู้นำ ในการขับเคลื่อนกำหนดแผน รองรับการถ่ายโอน รพ.สท. จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาสังกัดอบจ.เชียงใหม่ โดยได้จัดตั้งกองสาธารณสุขขึ้นตั้งแต่ปี 2565 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ รวมถึงการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสภ.อบจ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนา รพ.สท. ให้ได้มีเครื่องมือเครื่องมือที่ทันสมัย พัฒนาศูนย์ให้มีทักษะประสบการณ์เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พี่น้อง อสม. ได้รวมกลุ่มกันทำสิ่งที่ดีให้กับหมู่บ้านและชุมชน</p>	
<p><b>เชียงราย จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองแห่งสุขภาพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City) ด้าน ผวจ.เชียงราย ยกให้ มฟล.เป็นศูนย์กลาง เพื่อขยายผลออกไปยังวงกว้างทั้งผู้ประกอบการและประชาชน ซึ่งต่างจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากขึ้น เพราะมีเรื่องของกรดูแลรักษาสุขภาพเป็นจุดขาย</p>	
<p><b>โรงเรียนเบาหวานวิทยา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานในพิธีดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเบาหวานวิทยา (Korat DM School Health Literacy) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองม่วง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (NCDC luster) ประจำปี 2566 แน่แนวทางการควบคุมโรคเบาหวาน ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ, อสม. และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลจันทน์ทิพย์ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่ทำความประโยชน์ให้กับโรงเรียนเบาหวานวิทยา และมอบหนังสือและคู่มือการควบคุมเบาหวานให้กับตัวแทนในชุมชน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และติดตามผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งทางสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ได้นำร่องโรงเรียนเบาหวานวิทยา ที่ รพ.สท.หนองไข่น้ำ ตำบลจันทน์ทิพย์ จะได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยาให้ครอบคลุมในทุก รพ.สท.ภายในปี 2566</p>	
<p><b>ถึงดับเพลิงระเบิดนักเรียนเสียชีวิต</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า ,ผู้จัดการ เดลินิวส์ ,ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ejan ,ch8 ,thainews, linetoday, thestandard, nationtv.,Tnews ,thereporter, innnews , thebetter , mcot, ch8, pptvhd36, news1live,)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เกิดเหตุถึงดับเพลิงระเบิดระหว่างซ้อมดับเพลิงภายในรร.ราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กทม. มีนร.เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 10 ราย นำส่ง รพ.วชิรพยาบาล 6 ราย ส่วนอีก 4 รายบาดเจ็บเล็กน้อย ตรวจสอบพบว่าเป็นถึงดับเพลิงใช้ซ้ำ ไม่มีระบบวาล์วเซฟตี้ เบื้องต้นคาดว่าถังถูกนำไปบรรจุก๊าซเพิ่มและวางกลางแดดเป็นเวลานาน จนอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ทำให้แรงดันขยายตัวและระเบิด เนื่องจากไม่มีวาล์วเซฟตี้ติดตั้ง เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ผู้สาธิต 3 คน ร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย รวมถึงข้อหาอื่นๆ ต้องตรวจสอบ</p> <p>ด้าน น.ส.ตริณัฐ เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยนายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงและเร่งรัดให้มาดูแลสถานที่พร้อมดูแลเยียวยาผู้ปกครอง และประสานกรมสุขภาพจิต เข้ามาดูแลเยียวยานร.ที่ตกใจหวาดผวา ส่วนผู้เสียชีวิต ทางร.ร.มีประกันและกองทุนดูแลช่วยเหลือครอบครัว</p>	
<p><b>สาวแซ่รุ้อาหารหนัก จากตุ่มใสกลายเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อีจัน, linetoday)</p> <p>-สาวแซ่รุ้อาหารหนักผ่าน tiktok โพสต์รูปภาพอาการป่วย จากวันแรกที่เป็นแค่ตุ่มใสๆ ขึ้นบริเวณเท้า ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผลใหญ่ ตกสะเก็ด กลายเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบ รักษาอยู่ 1 เดือนเต็ม</p>	
<p><b>ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยไวรัสจากเห็บรายแรกของโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-ทางการญี่ปุ่นประกาศยืนยันว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตรายแรกของประเทศและของโลก จากไวรัส Oz ซึ่งมีเห็บเป็นพาหะ โดยเป็นผู้ป่วยเพศหญิงวัย 70 ปี จากจังหวัดอิบารากิ สันนิษฐานว่าผู้ป่วยได้รับเชื้อจากการโดนเห็บที่มีเชื้อไวรัสกัด จึงแนะนำให้ประชาชนสวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายเมื่อต้องเข้าไปในสถานที่ที่อาจมีเห็บชุกชุม เช่น สถานที่ที่มีหญ้าหรือพุ่มไม้หนาแน่น ทั้งนี้ไวรัส Oz เป็นไวรัสที่มีเห็บเป็นพาหะ พบผู้ติดเชื้อครั้งแรกในปี 2561 ที่จังหวัดอะฮิเมะ โดยได้รับเชื้อจากเห็บชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า ทาคาซาโกะ คิระระเมกิ ปัจจุบันโรคนี้อย่างไม่มีวิธีรักษาโดยตรง ใช้การรักษาตามอาการเท่านั้น</p>	
<p><b>คนป่วยเบาหวานเพิ่มทั่วโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ อินโฟเควสท์</p> <p>- สถาบันวัดและประเมินผลสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันพบว่า ปัจจุบันมีคนเป็นโรคเบาหวานอยู่ที่ 529 ล้านคนทั่วโลก แต่หากไม่มีมาตรการแก้ไข ตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัว และที่ระดับราว 1.3 พันล้านคนภายในปี 2593 รายงานระบุว่าคนส่วนใหญ่จะป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะอ้วนมากขึ้น นอกจากนี้ ในอีก 30 ปีข้างหน้าจะมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งมีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนวัยอื่น เรียกร้องให้มีการใช้กลยุทธ์การป้องกันและรักษาโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมชี้ให้เห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม</p>	